



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๗๖๐

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๗ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สยวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมพร้อมจัดประชุม APEC กำชับเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน/ขอความร่วมมือผู้ชุมนุมไม่ออกนอกพื้นที่	แนวหน้า ข่าวสด มติชน กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา dailynews matichon naewna mcot news๑๐๐๕ ch๗ prachatai kaosod nationtv thaipost matichon mgronline bangkokbiznews matichon tradingview thereporters thansettakij twitter.com/ Thansettakij thereporters siamrath thebangkokinsight thestandard naewna facebook.com/ dailynewsonlinefan twitter.com/naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องใน ส่วนที่ กทม.รับผิดชอบว่า ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการเสร็จทั้งหมดแล้ว พร้อมเปิด War Room ที่ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) และจะหาพื้นที่ตั้งศูนย์ฯ อีกจุดในเขตคลองเตยใกล้กับบริเวณจัดประชุม โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ กทม.ให้ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเมือง ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเหตุที่คาดไม่ถึง เน้นย้ำเรื่องการระบายน้ำ และฝากประชาชนติดตามข่าวสาร ซึ่งอาจได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางจากการปิดถนน บางเส้นทางให้ขบวนผู้นำผ่าน ซึ่งเป็นเรื่องการดูแลความปลอดภัย รวมถึงพิจารณา Work From Home ในช่วงเวลาดังกล่าว - ส่วนพื้นที่ชุมนุมได้หารือกับตำรวจอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้จัดพื้นที่ชุมนุมเป็นสัดส่วนและจะเปิดลานคนเมืองเป็นพื้นที่ชุมนุมแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย ขณะนี้มี ๓ กลุ่ม ที่ขอเข้ามาจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พ.ย.๖๕ และได้ขอความร่วมมือไม่ให้เคลื่อนตัวออกมาที่ถนนและประสานตำรวจเข้ามาดูแล - นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการพันธมิตรด้านประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำเอเปคของไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้จะมีผู้สื่อข่าวมากกว่า ๒,๒๐๐ คน ที่มาร่วมทำงาน โดยเป็นสำนักข่าวทั่วโลกและนักข่าวจาก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ซึ่งบูรณาการที่จัดแสดงถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และความสะอาด ซึ่ง กทม. ยินดีและพร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรองรับการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และการตั้งวอร์รูมติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาในช่วงการประชุม APEC ๒๐๒๒ กำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของเมือง ช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเหตุที่คาดไม่ถึง - ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมขอความร่วมมือไม่ออกนอกพื้นที่	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสถานที่และงานด้านอื่น ๆ ที่ กทม.รับผิดชอบรองรับการจัดประชุม APEC ๒๐๒๒ และการติดตามสถานการณ์การชุมนุมในช่วงการประชุม APEC ๒๐๒๒
๒	กทม.ร่วมมือเมืองอาซาฮิกาวะ ส่งเสริม	matichon innews thesender twitter.com/ TheSenderTH/	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ให้การต้อนรับ นายฮิโรสุเกะ อิมามิ นายกเทศมนตรีเมืองอาซาฮิกาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (Mr.HIROSUKE IMAZU, Mayor of Asahikawa City) นายมิโนรุ สึกะวาระ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยว กีฬา และความสัมพันธ์นานาชาติและระหว่างเมือง (Mr. MINORU	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับผู้นำเมืองในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขยายตลาดสินค้า	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	การท่องเที่ยว- โครงการ นักเรียน แลกเปลี่ยน		SUGAWARA, Director of Tourism, Sports and International /City Relations Department) และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือเพื่อสานความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองเมือง ซึ่งเป็นเมืองแห่งการออกแบบในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอรับฟังนโยบายในการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ของกรุงเทพฯ รวมถึงความร่วมมือและการดำเนินการในอนาคต - ทั้งนี้ กทม.ยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากทุกเมืองพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน อาทิ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์บางกอกแบรดให้เปิดตลาดไปขายที่ญี่ปุ่น และนำสินค้าของเมืองอาซากาวะมาขายที่ประเทศไทย เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเมืองอาซากาวะมีสินค้าขึ้นชื่อคือ เฟอร์นิเจอร์ โดยยินดีร่วมมือสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าระหว่างกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการเกี่ยวกับนักเรียนแลกเปลี่ยน	และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน	กับผู้นำเมืองประเทศต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว ขยายตลาดส่งเสริมผลิตภัณฑ์และจัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
๓	กทม.บริการ ฉีดวัคซีน PCV ในเด็กอายุ ๒-๔ เดือน ที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข ๖๙ แห่ง เริ่ม ๑๕ พ.ย.นี้	ข่าวสด เดลินิวส์ matichon siamrath dailynews mco mgronline thansettakij khaosod fm๙๑bkk komchadluek ryt๙ thereporters ๗๗kaoded twitter.com/siamrath	- รศ.ทวิตา กมลเวชช รพ.กทม. แลงข่าวโครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี เป็นครั้งแรกในประเทศไทยว่า โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรียในเด็กเล็กจะมีอาการองแวม ซึม ชัก และอาจเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว หรือหากติดเชื้อในกระแสเลือด จะมีไข้สูง หายใจเร็ว หัวใจเต้นเร็ว มีภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ สำนักอนามัย (สนอ.) พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวครั้งแรกในวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๕ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง และจะให้บริการต่อเนื่องในคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby) ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. สอบถามได้ที่กองควบคุมโรคติดต่อ สนอ. โทร.๐-๒๒๐๓-๒๘๘๗-๙ ในวันและเวลาราชการ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	<u>ด้านบวก</u> - ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็ก อายุต่ำกว่า ๒ ปี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต	- สำนักอนามัยและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนนำบุตรหลานมารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็ก อายุต่ำกว่า ๒ ปี เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง ๖๙ แห่ง และคลินิกสุขภาพเด็กดี (Well baby)
๔	กทม.จับมือ เครือข่าย ตั้ง War Room ดูแล	ข่าวสด matichon siamrath khaosod ๗๗kaoded twitter.com/Matichon	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ ๑ ว่า ช่วงปลายปี ๖๕ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ จำนวนมาก และมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้น ภายหลั	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (War Room) อำนวยความ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๔	ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว	Online	สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและถอดบทเรียนกรณีโศกนาฏกรรมที่อ่าวทวน สาธารณรัฐเกาหลี กทม.จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย กทม.เป็นผู้ประสานงานหลักช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (War Room) เพื่อประสานงานด้านข้อมูล ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ จัดประชุมประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยว จัดทำข้อมูลออนไลน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่มีคิวอาร์โค้ด หรือหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับอัปเดตข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว	สะดวก และดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ	การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (War Room) อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	รองนายกฯ เปิดกองอำนาจการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร รองรับการประชุม APEC ๒๐๒๒	khaosod chplus workpointtoday ch7 sondhitalk mgronline matichon dailynews innnews fm๙๑bkk	- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังเปิดกองอำนาจการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี ๒๕๖๕ ว่า หน่วยงานต่าง ๆ ได้ประชุมหารือการดำเนินงานและเปิดกองอำนาจการร่วมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และความพร้อมในการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติตามแผน และให้หน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานความพร้อมการปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการขบวนรถ ด้านความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และด้านความพร้อมด้านการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายและร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนของกองอำนาจการร่วมฯ รวมทั้งติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุด	<u>ด้านบวก</u> - กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนในการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี ๒๕๖๕	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและการประชุมที่เกี่ยวข้องปี ๒๕๖๕ ในส่วนที่ กทม.รับผิดชอบ
๖	รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม	innnews thaipost siamrath khaosod thaipost naewna	- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พ.ย.๖๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรม VIJIT CHAO PHRAYA” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	“VIJIT CHAO PHRAYA”		ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรม “VIJIT CHAO PHRAYA” การแสดงแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมในยามค่ำคืน เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วง High Season และผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ พ.ย.๖๕ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน ๖ พื้นที่หลัก ได้แก่ สะพานพระราม ๘ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สะพานพระพุทธยอดฟ้า ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก และไอคอนสยาม รัฐบาลและหน่วยงานพันธมิตรขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	รวมทั้งต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วง High Season และผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค	ประชาชนร่วมชมกิจกรรม VIJIT CHAO PHRAYA” ใน ๖ พื้นที่หลักในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๗ พ.ย.๖๕
๗	สธ.แจ้ง โควิดไทยเพิ่ม ๑๒.๘% เหตุ กิจกรรม ใกล้ปลายปี คนเริ่มถอด หน้ากาก มากขึ้น/ แพทย์คาด โควิด 19 รอบนี้ระบาด ถึง ก.พ.๖๖	มติชน matichon khaosod mcot mgronline hfocus thereporters prachachat topnews bangkokbiznews	- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ ๔๕ ของปีนี้ (๖-๑๒ พ.ย.๖๕) ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด 19 รวม ๓,๑๖๖ ราย เฉลี่ย ๔๕๒ ราย/วัน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนร้อยละ ๑๒.๘ มีผู้เสียชีวิต ๔๒ ราย แนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยว ขณะที่ผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อาจเป็นผลจากอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีกิจกรรมรวมกลุ่มจำนวนมาก นักเรียนเปิดเรียนการเดินทางท่องเที่ยวสังสรรค์ รวมถึงบางส่วนเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ว่าการติดเชื้ออาจจะสูงขึ้นอีกในช่วงปลายปีที่มีกิจกรรมและงานรื่นเริงช่วงใกล้เทศกาล สธ.ได้เร่งโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มีเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๒ ล้านโดสภายในเดือน ธ.ค.๖๕ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กเล็กและเข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยหนักและเสียชีวิต	<u>ด้านบวก</u> - ฝัาระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการทาง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อ ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิต	- สำนักอนามัย สำนักงาน การแพทย์ และสำนักงาน ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการ แพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการทาง สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงเชิญชวนประชาชน กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีด วัคซีนเข็มกระตุ้น